



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย โทร. 02-564-4440 ต่อ 1819

ที่ ศธ 0516.56/ว 605

วันที่ 19 มีนาคม 2557

เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ในปี 2558-2562

เรียน คณบดี

ด้วย ฝ่ายวิจัยได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าในการจัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในปี 2558-2562 จะเป็นการมุ่งเน้นการสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพที่จะพัฒนางานวิจัยที่มีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสังคมได้จริง เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถนำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ทั้งในสาขาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน หรือสาขาอื่นก็ได้ เช่น เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์ยาหรือวัคซีนใช้ในการป้องกันหรือรักษาโรค วัสดุอุปกรณ์เพื่อการทดแทนหรือการประหยัดพลังงาน พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตมากกว่าเดิม ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงผลผลิตด้านอื่นๆ เช่นการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนานักวิจัยใหม่ รวมทั้งการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือระดับหลังปริญญาด้วย เป็นต้น โดยจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นชุดโครงการวิจัยที่ให้ระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปีงบประมาณติดต่อกัน

ในการนี้ ฝ่ายวิจัยจึงขอให้ท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยของหน่วยงานทราบโดยเร่งด่วน และหากมีความประสงค์จะขอรับงบประมาณในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในปี 2558-2562 ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับย่อ และผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 ชุดและส่งเอกสารพร้อมบันทึกเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และไฟล์ Microsoft Word มายังนางสาวเพ็ญกาญจน์ สารัมภานนท์ งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (E-mail: fuangkan_ka@hotmail.com) ภายในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ทั้งนี้ หากพ้นเวลาที่กำหนด ฝ่ายวิจัยจะไม่สามารถดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง สกอ. ตามที่ สกอ. กำหนดไว้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี)

รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย